

Số: 178/KH - CSĐTNTMT

Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH

Về việc hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2017

Thực hiện công văn số 973/STNMT-MT ngày 06/06/2017 về việc hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2017.

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh xây dựng Kế hoạch về việc hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 với chủ đề “**Sống hài hòa với thiên nhiên**”, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức, người lao động trong Cơ sở về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường các hoạt động sản xuất và tiêu thụ bền vững.

Nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của thiên nhiên đối với cuộc sống, đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người với thiên nhiên.

Phát động, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017 sâu rộng đến toàn thể viên chức, người lao động trong Cơ sở. Tăng cường công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, phát huy phong trào bảo vệ môi trường của viên chức, người lao động thuộc Cơ sở.

Các hoạt động thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của viên chức, người lao động thuộc Sở. Tạo điều kiện cho viên chức, người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường đến toàn thể viên chức, người lao động trong cơ quan.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tạo ý thức thân thiện với môi trường trong mỗi viên chức, người lao động trong cơ quan.

Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2017 như: ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, chất thải, nước thải, triển khai trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh, dòng chảy, hệ thống cấp thoát nước hàng tuần.

Phun Cloramin B bếp ăn và phòng ở của học viên. Pha dung dịch Presep tẩy uế các nhà vệ sinh học viên.

Toàn bộ nước thải của Cơ sở đã được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải đảm bảo các chỉ tiêu về xử lý nước thải, chất thải, rác thải theo đúng quy định hiện hành.

Rác thải y tế được phân từng loại cho vào từng túi ni lông và được để vào các thùng và được đốt bằng lò đốt rác nhiệt phân hai buồng công nghệ cao của nhật bản, định kỳ đốt 2 lần/tháng.

Thường xuyên theo dõi và có phương án dự phòng tránh để bệnh dịch xảy ra và chủ động đối phó dập tắt không để dịch lan rộng.

3. Tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường trên hệ thống loa phát thanh. Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh và trang thông tin điện tử của Cơ sở các bài viết, phóng sự tuyên truyền về bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện nước, phòng dịch bệnh theo mùa..vận động viên chức, người lao động thực hiện tốt các vấn đề môi trường.

4. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề **“Sống hài hòa với thiên nhiên”** ở trụ sở cơ quan làm việc nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường. Tuyên truyền các khẩu hiệu về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động về bảo vệ môi trường trong các bài giảng tuyên truyền lên lớp cho học viên nhận thức và tự xây dựng môi trường sống trong sạch, có ý thức trong việc vệ sinh, giữ gìn nơi ở, tiết kiệm điện nước và bảo vệ tài sản chung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục - Dạy Nghề tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc các bài viết, phóng sự, các bài tuyên truyền ngắn về tiết kiệm điện nước, về bảo vệ môi trường, hưởng ứng ngày môi trường thế giới tới cán bộ và học viên.

2. Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Chi đoàn tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải tại cơ quan vào ngày môi trường thế giới 05/06/2017 và định kỳ hàng tháng, quý. Tổ chức các hoạt động trồng cây, bảo vệ hoa màu mùa vụ theo định kỳ.

3. Văn phòng:

+ Bộ phận điện nước đảm bảo nhà máy xử lý nước thải được vận hành tốt xử lý nước thải hàng ngày, đốt rác thải y tế, tổng hợp số lượng để báo cáo.

+ Đăng tải các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới môi trường của Cơ sở lên trang thông tin điện tử (có hình ảnh kèm theo).

4. Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe

Thường xuyên theo dõi và có phương án dự phòng tránh để bệnh dịch xảy ra và chủ động đối phó dập tắt không để dịch lan rộng. Phun Cloramin B bếp ăn và phòng ở của học viên. Pha dung dịch Presep tẩy uế các nhà vệ sinh học viên.

5. Các phòng chuyên môn khác tổ chức thực hiện vệ sinh phòng làm việc, sắp xếp tài liệu đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh, hoa làm đẹp cảnh quan các khu làm việc, các khu ở của học viên thường xuyên.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động – TBXH Sơn La;
- Sở Tài nguyên Môi trường;
- Giám đốc Cơ sở (B/c);
- Các phòng chuyên môn của Cơ sở ;
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đoàn Văn Tứ